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ปฏิวัตินโยบายการเกษตรไทย "ลักษณ" ถอดประสบการณเพือ่ความอยูดีกินดี

หลังเขามาบริหารประเทศ ประกาศิต พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) สั่งยกเลิก “โครงการรับจํานําขาว” ของรัฐบาลกอนหนา โดยระบุวา เปน
โครงการที่บิดเบือนกลไกตลาด และยังสรางความเสียหายใหกับระบบเศรษฐกิจอยางยับเยิน ทิ้งหนี้เนากวา
500,000-600,000 ลานบาท ที่ยังไมรูจะตองชดใชกันไปอีกกี่ป ยังไมรวมสตอกขาวเนาอีกพะเรอเกวียนกวา
16 ลานตันที่ยังตองหาทางเคลียรหนาเสื่อ และเปนสวนหนึ่งทําให “ราคาขาวตกต่ํา”

อยางไรก็ตาม ผลพวงจากการยกเครื่องและรื้อนโยบายประชานิยมดังกลาวดวยการ “หักดิบ” และ
ผลักดันโครงการใหมที่หันไปเนนการลดตนทุนการผลิต ยืนบนขาตนเองแทนนั้น ในระยะเวลาสั้นๆ ไม
สามารถทําใหเกษตรกรชาวไร ชาวนา ที่ดําเนินวิถีชีวิตอยูดวยอาชีพเกษตรกรรมสลัดหลุดพน “โซตรวน”
ในอดีตลงไปได ตรงกันขามกลับสรางความเดือดรอนยากลําบากในการดํารงชีวิตจากรายไดที่ลดลง
ดูเหมือนชวงหัวเล้ียวหัวตอของการ “เปล่ียนผาน” จากเคย “แบมือ” รอรับการอุดหนุนจากภาครัฐในเกือบ
ทุกๆ ดาน มาสูการยืนบนลําแขงตนเอง จะเปน “โจทยใหญ” ที่รัฐบาลยังไมสามารถผาทางตันลงไปได
มาตรการตางๆ ของรัฐบาล เชน นโยบายลดตนทุนการผลิต ลดคาเชาที่นา หรือใหความชวยเหลือบรรเทา
ความเดือดรอนดวยการจายเงินชดเชยการผลิตใหชาวนาและชาวสวนยางพาราไรละ 1,000 บาทไปแลว ยัง
ถูกรองใหทําเพ่ิมขึ้นๆ ไมสิ้นสุด ขณะที่การดันราคาสินคาเกษตร เชนขาว ยางพาราใหสูงขึ้นยังทําไมได
โดยลาสุด ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ขอเวลา 1 เดือนจากวันนี้ เพ่ือเคลียรสตอกขาวเสื่อม
12 ลานตันออกจากระบบ และสัญญาวาราคาขาวจะปรับขึ้นได 1,000 บาทตอตัน แตเทาที่ “ทีมเศรษฐกิจ”
เฝาติดตามดูการทํางานของรัฐบาล เรายังไมเห็นชัดเจนถึง “แสงสวางปลายอุโมงค”

เมื่อผานมา 1 ปเต็ม กับคําถามที่วาการแกไขปญหาของรัฐบาลเดินมาถูกทางหรือไม และอะไรคือ
ปญหารากเหงาที่ทําใหการพัฒนาชีวิตความเปนอยูของเกษตรกรไทยยังวนเวียนกับ “วัฏจักรแหงความ
ยากจน” ไมสิ้นสุด



“ทีมเศรษฐกิจ” มีโอกาสสัมภาษณ “ลักษณ วจนานวัช” ผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในฐานะผูคร่ําหวอดที่คลุกคลีอยูกับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวไรชาวนามานานทําใหได
เห็นวิถีชีวิตของเกษตรกรไทยในเกือบทุกดาน กอนจะประมวลเปนขอคิดที่นาจะเปน “โมเดล” หนึ่งของการ
พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย โดยไมตองหวนกลับไปมองเรื่อง “ประชานิยม” อีกตอไป
ดังนี้ :
“โซนนิ่งขาว” ลางวงจรราคาตํ่า

“ผูจัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร” ประเดิมบทสนทนากับ “ทีมเศรษฐกิจ” โดย
ยอมรับวา “ในขณะนี้ การแกไขใหสถานการณราคาสินคา ทั้งขาว และยางพาราตกต่ําใหสําเร็จโดยเร็วเปน
เรื่องยาก เนื่องจากเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ําอยูเหนือการควบคุม ทุกฝายไมวากระทรวงเกษตรฯ กระทรวง
พาณิชย กระทรวงการคลัง หรือรัฐบาลเอง จึงตองรวมกันชวยเหลือเกษตรกรอยางเต็มที่เพ่ือใหสินคาเกษตร
ของไทยยืนหยัดในตลาดโลกได”

ขณะเดียวกัน เราตองมามองจุดดอยของภาคเกษตรของไทยเองดวย วาผลผลิตของเราเปนอยางไร
ขณะความตองการซื้อของตลาดโลกเปนอยางไร ที่ผานมา ถึงเวลาที่เราตองยอมรับความจริงแลววา
ประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรมากเกินไป อยางกรณีขาว เรามีเหลืออยูในสตอกของรัฐบาลมาก
เกินไป เพราะในหนึ่งฤดูการผลิตจะใชเวลาเพาะปลูกเพียง 4-5 เดือน ยังไมทันขายสตอกเกาผลผลิตใหมก็
ออกมาแลว

“ทําใหภาพรวมราคาสินคาเกษตรตลอดระยะเวลาหลายสิบปที่ผานมา เปนยุคทองของผูซื้อที่มี
อํานาจเหนือกวาผูผลิต สิ่งที่ตามมาคือ ราคาสินคาเกษตรถูกกดราคาต่ํากวาความเปนจริง พืชเศรษฐกิจที่
สําคัญของไทย เชน ขาว และยางพารา ถูกกดราคารับซื้อในทุกวงจร”
อยางไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีไดประกาศอยางชัดเจนแลววาจะไมกลับไปใชวิธีแทรกแซงราคาสินคาเกษตร
แบบหนักหนวงเหมือนกับโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลชุดที่แลวอีก ดังนั้น การขับเคล่ือน
นโยบายใหม ภายใตการทํางานของกลไกตลาดจึงถือเปนเรื่องสําคัญ เชน การลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต การลดคาเชาที่ทํากินและการเขาถึงแหลงเงินทุน เพ่ือชวยลดภาระที่หนักอ้ึงของพ่ีนองเกษตรกรให
ทุเลาเบาบางลงแลวก็ตาม แตหากปลอยใหกลไกตลาดทํางานเพียงอยางเดียว นายลักษณ ระบุวา อาจตอง
ใชเวลาไมนอยกวา 5–10 ป ในการระบายสตอกขาวสารของรัฐบาล 16–17 ลานตันนี้ออกไป นอกจากนั้น
เรายังสูญเสียโอกาสที่จะขายขาวลอตใหมในราคาสูงๆ เพราะสตอกเกานี้ค้ําคออยู และเปนตัวถวง
บรรยากาศในการขายขาวในชวงเวลานี้ เราจึงจําเปนตองเพ่ิมอาวุธและเครื่องมือใหแกเกษตรกรไทยอยาง
เต็มที่ เพ่ือเปดโอกาสใหเกษตรกรไทยสามารถแขงขันในตลาดโลกได โดยนําเอาระบบการจัดการเพาะปลูก
หรือ “โซนนิ่ง” เขามาใช เพ่ือจํากัดปริมาณขาวใหเหมาะสม และคัดสรรพันธุขาวที่จะปลูกในแตละพ้ืนที่ เพ่ือ
สรางรายไดที่ดีขึ้นใหกับเกษตรกร

“เพราะประเทศไทยมี 77 จังหวัด เรามีหลายพ้ืนที่ที่เพาะปลูกขาวคุณภาพดีที่ตลาดมีความตองการ
สูงได เชน ขาวหอมมะลิ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) หรือภาคเหนือตอนบนที่ไดใบรับรองเกษตร
อินทรียจากสหภาพยุโรปขายไดในราคาสูงถึงตันละ 24,000-25,000 บาท โดยไมมีความจําเปนตองเขารวม
โครงการรับจํานําขาว”



สวนขาวทั่วไป หรือที่มีคุณภาพดอยกวาที่เพาะปลูกในเขตภาคกลางในเวลานี้นั้น ตองมีการ
พัฒนาการผลิตขึ้นไปเปนขาวเพ่ือบุกตลาดสงออกไปแขงขันราคากับขาวจากประเทศเวียดนามและพมา
เพราะตลาดขาวกลุมนี้จะเนนไปที่ราคาถูก ดังนั้น ขาวไทยตองสามารถแขงขันดานราคากับคูแขงได
รัฐบาลจึงตองใหการสนับสนุนเกษตรกรกลุมนี้อยางจริงจังดวยการเพ่ิมผลผลิตไปพรอมๆ กับลดตนทุนการ
ผลิต จากปจจุบันที่เกษตรกรภาคกลางผลิตขาวได 800 กิโลกรัม (กก.) ตอไร เพ่ิมผลผลิตใหได 1,200 กก.
ตอไร จะทําใหเราไดเปรียบคูแขงทันที เพราะขาวของเรามีคุณภาพสูงกวาขาวเวียดนามและพมา
“ถึงเวลาแลวที่เกษตรกรไทยทั่วประเทศตองรวมตัวกัน พัฒนาทั้งเรื่องขององคความรู แหลงเงินทุน และ
เครื่องมือเครื่องจักร เหมือนในอดีตที่ชาวนาไทยมีการ “ลงแขก” รวมกันเก็บเกี่ยว ขณะที่รัฐบาลก็ตองนํา
ความรูมาประยุกต และหาแนวทางสงเสริมใหเกษตรกรไทยผลิตขาวคุณภาพดีใหได พรอมทั้งหาตลาดที่
เปนกลุมเปาหมายเฉพาะหรือ Niche Market ควบคุมการผลิตสินคาไมใหออกสูตลาดมากจนเกินไป”
แนะกฎเหล็ก 3 ขออุมเกษตรกรไทย พรอมกันนั้น ยังมีขอเสนอแนะอีก 3 เรื่องใหญที่ตองเรงดําเนินการ
ควบคู ประการแรก คือ การรวบรวมพ้ืนที่เพ่ือจัดทําเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมแปลงใหญ โดยกระทรวงเกษตรฯ
ตองเชิญชวนชาวนารวมตัวเปนกลุมกอนขนาดใหญ เพ่ือใหการใชเครื่องมือ เครื่องจักรเขามาชวยทุนแรงใน
การทํางาน สรางองคความรูใหมๆ รวมกันวิธีการนี้จะชวยลดตนทุนการผลิตและยังสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
ชาวนาที่ไปรับจางเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยพ้ืนที่ที่เหมาะสมที่สุดในการจัดที่ดินผืนใหญ คือ บริเวณพ้ืนที่ลุม
แมน้ําเจาพระยาทั้งหมด ตั้งแตภาคเหนือตอนลาง ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกบางสวน โดย
พ้ืนที่เกือบทั้งหมดอยูในเขตชลประทาน 12.5 ลานไร เกษตรกรที่อยูในพ้ืนที่เดียวกันใชเครื่องจักรทาง
การเกษตรรวมกัน มีวิสาหกิจชุมชนเปนผูบริหารจัดการ ขณะที่รัฐบาลตองใหการสนับสนุนพันธุขาวที่ดีที่สุด
มีอัตราผลตอบแทนตอไรสูง ทนทานตอภัยแลงหรือแมลงและศัตรูพืชได และหากขาดเงินทุนสามารถขอ
สินเช่ือจาก ธ.ก.ส.ได ซึ่งปจจุบัน ธ.ก.ส.คิดอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือวิสาหกิจชุมชนอยูที่ 5% ตอป

“ขาวที่ผลิตไดจากพ้ืนที่ภาคกลาง คือ ขาวที่จะไปแขงขันในตลาดโลก หากเราสามารถทําใหตนทุน
ถูกลงผลผลิตตอไรสูงขึ้น หากเราไมรีบวางแผนนําไปสูการปฏิบัติโดยเร็ว โอกาสที่จะทําไดสําเร็จคงยาก
ย่ิงขึ้นเพราะนับวันผูคนในภาคเกษตรจะเขาสูสังคมผูสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ”

ประการที่ 2 คือ Power Marketing หมายถึง “การรวมพลังงานของชาวนา” เพ่ือปลดปลอยศักยภาพ
ในการซื้อและขายสินคาของชุมชน เชน การรวมตัวของวิสาหกิจชุมชน กองทุนหมูบาน กลุมเกษตรกรและ
กลุมแมบาน รวมถึงระบบสหกรณที่ในปจจุบันอยูที่ระดับอําเภอและจังหวัด แตยังไมไดลงลึกไปถึงระดับ
หมูบาน ทําใหศักยภาพของชุมชนขาดการรวมตัว และขาดอํานาจในการตอรองซื้อสินคาและปจจัยการผลิต
ตางๆ เชน ปุย ยาปราบศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ ทําให “Power Marketing” ไมไดถูกนําใชอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ

“หากเกษตรกรมีการรวมตัวกันอยางหนักแนน สั่งซื้อสินคาครั้งเดียวในปริมาณที่มากๆ จะเทากับ
เปนการเพ่ิมโอกาสในการตอราคาจากผูผลิตไดโดยตรง พอคาคนกลางที่เคยไดเปรียบเกษตรกรรายยอยก็
หมดหนทางในการฉกฉวยความไดเปรียบ” นายลักษณกลาว
ประการสุดทาย ประการที่ 3 รัฐบาลตองใหการสนับสนุนจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตร ภายใตการรวมตัว
ของเกษตรกรในรูปของวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ ซึ่งประเด็นนี้ถือเปนหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจใน



ระดับรากหญา เพราะปจจุบันการกําหนดราคาสินคาเกษตร มาจากเกษตรกรตัวจริงไมถึง 10% สินคา
เกษตรเกือบทั้งหมด เชน ขาว ยางพารา ผลไม น้ํามันปาลม ปจจุบันลวนถูกกําหนดราคาโดยพอคาคนกลาง
ปลุกระบบสหกรณคุมกลไกตลาด กอใหเกิดความเหล่ือมลํ้าในภาคการเกษตรอยางรุนแรง เพราะตราบใดที่
เกษตรกรขายสินคาใหแกพอคาคนกลางโดยตรง การแขงขันทางดานราคาจะไมมีวันเกิดขึ้น สิ่งที่รัฐบาลควร
รีบทําคือ การจัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรกับพืชทุกชนิด เพ่ือใหเกษตรกรนําผลผลิตไปขายใหแกผูซื้อ
หลายๆ ราย ณ จุดนัดพบที่รัฐบาลเปนผูสนับสนุน เพ่ือใหเกิดการตอรองดานราคา และการแขงขันทางดาน
คุณภาพของสินคา ลดการถูกเอารัดเอาเปรียบ

“เช่ือหรือไมวา ประธานาธิบดีปกจุงฮี ของเกาหลีใต เคยสงคนมาดูงานเรื่องสหกรณที่ประเทศไทย
เมื่อ 25 ปที่แลว ผานมา 25 ป เกษตรกรไทยของเรายังยํ่าอยูกับที่ ขณะนี้รัฐบาลเกาหลีใตไดนําเรื่องระบบ
สหกรณไปใชอยางจริงจัง จนทําใหผูผลิตหรือเกษตรกรมีอํานาจเหนือพอคาคนกลางมากถึง 50% มูลคาเพ่ิม
ของสินคาเกษตร เชน ขาวเปลือกที่ผานกระบวนการตางๆ จนเปนขาวสารและถึงมือผูบริโภคมีมูลคาเพ่ิม
ขึ้นถึง 90% ซึ่งในสวนนี้เกษตรกรของประเทศเนเธอรแลนดไดรับประโยชนถึง 80% ขณะเกษตรกรของ
ญ่ีปุนไดรับผลประโยชนโดยตรงถึง 60% หากเกษตรกรไทยสามารถเพ่ิมอํานาจในการตอรองสินคากับ
พอคาคนกลางไดถึง 50% วิถีชีวิตของเกษตรกรไทย นาจะอยูดีกินดีในระดับที่ใกลเคียงกับเกษตรกรของ
ยุโรปและญ่ีปุน”

สวนเรื่องที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา สั่งใหดูเรื่องราคาขาวเปลือกถูก แตขาวสาร
แพง และควานหาไอโมงสูบเลือดเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ลาสุดนั้น ผูจัดการ ธ .ก.ส.กลาวกับเราวา
ปจจุบันสถานการณราคาขาวเปลือกหอมมะลิอยูที่ตันละ 13,000 บาท ขณะที่ราคาจําหนายขาวสารหอม
มะลิขายถังละ 550-560 บาท หรือตกตันละ 36,000 บาท ขณะที่ขาวเปลือกเจาที่ชาวนาขายไดตันละ 7,500
บาท แตผูประกอบการนําไปขายเปนขาวถุง 5 กก. ในราคา 85-100 บาท คิดเปน กก.ละ 17-20 บาท หรือ
ตันละ 17,000-20,000 บาท แสดงใหเห็นวาผูประกอบการเอากําไรจากชาวนา แลวยังไปขูดรีดเอากับ
ผูบริโภคอีก!!!

“แตก็ไมใชวามีเพียงคนไทยเทานั้นที่กินขาวแพง คนญ่ีปุนก็กินขาวแพงและแพงกวาคนไทยดวยซ้ํา
แตคนญ่ีปุนยอมกินขาวแพง เพราะเขารูดีวาราคาที่สูงจะตกอยูในมือเกษตร ไมใชพอคากลาง และ
วัฒนธรรมของคนญ่ีปุนใหเกียรติชาวนาเปนอันดับสอง ในฐานะผูผลิตขาวเล้ียงคนทั้งประเทศรองจากซามูไร
ตรงกันขามบานเราไมใหความสําคัญกับชาวนา ถูกมองวาเปนอาชีพที่ยํ่าแยและนาสงสาร ลูกหลานไมมีใคร
อยากเปนชาวนาเหมือนพอแมตัวเอง”

ดังนั้น แนวทางการชวยเหลือเกษตรกรของรัฐบาลทุกชุดที่ผานมาจึงไมตอบโจทยปญหาความ
เหล่ือมลํ้าทางสังคม โดยตราบใดที่เกษตรกรยังถูกเอารัดเอาเปรียบทุกขั้นตอน ตั้งแตกระบวนการผลิต
เมล็ดพันธุพืช ปุย ยาปราบศัตรูพืช ขาดอํานาจตอรองในสินคาที่ตนเองเปนผูเพาะปลูก ก็เทากับวา
“ลมเหลว”

“หากรัฐบาลไมรีบเขามาแกไขเรื่องดังกลาว ผมคิดวา ย่ิงนานวัน การแกไขปญหาก็ย่ิงยากมากขึ้น
พอคาคนกลางเหลานี้ ก็ย่ิงมีอํานาจตอรองเพ่ิมมากขึ้นและในที่สุดเกษตรกรไทยจะตกเปนเบี้ยลางตลอดไป”
แนะรัฐแกปญหาเกษตรอยางย่ังยืน



นายลักษณ ใหมุมมองบทบาทของภาครัฐที่จะเขามาแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรวา ตอง
เริ่มตนที่การเพ่ิมรายไดจากการขายผลผลิต พรอมๆ กับการลดความเสี่ยงทางดานเกษตรกรรม แตประเด็น
ตางๆเหลานี้ รัฐบาลจะทําเพียงคนเดียวไมได ตองไดรับความรวมมือจากทุกหนวยงาน
โดยภาครัฐควรทําแผนงานระยะยาวตอเนื่อง 5-10 ป ในสวนของการพัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน
ทั่วประเทศ ที่ปจจุบันระบบชลประทานของไทยมีเพียง 20% ของพ้ืนที่ทําการเกษตรทั่วประเทศ 12.5 ลาน
ไร อีกปญหาที่สําคัญ คือ “ปญหาภัยธรรมชาติที่เกษตรกรไทยยังประสบกันทุกป” ซึ่งเรื่องนี้ ธ.ก.ส.ได
พยายามผลักดัน “โครงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตร” มาตั้งแตป 2547 เพ่ือลดความเสี่ยงของ
เกษตรกร โดยเปนโครงการนํารองในบางพ้ืนที่กับพืชบางชนิด เชน ขาวและขาวโพด ซึ่งไดรับการตอบรับ
เปนอยางดี เพราะหากผลผลิตเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติ โครงการจะจายเงินชดเชยทันที โดยไม
ตองรอเงินงบประมาณจากรัฐบาล

“ชวงที่ผานมา รัฐบาลแตละสมัยตองจายเงินเพ่ือชวยเหลือผลกระทบจากภัยพิบัติเฉล่ียปละ 5,000
ลานบาท ธ.ก.ส.จึงคิดวาทําไมไมเอาเงินกอนนี้มาสรางเปนภูมิคุมกันตั้งแตแรก โดยใหเกษตรกรมีสวนรวม
ในการรับความเสี่ยงดวย ชาวบานก็จะมีความมั่นใจในการลงทุน และดูแลพืชผลเกษตรของตน หากเกิด
ความเสียหายจากเหตุการณที่คาดไมถึงก็มีประกันภัยที่พรอมจะจายเงินชดเชยให ซึ่งในป 2558 นี้จึงเปนป
แรกที่ ธ.ก.ส.ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอยางเต็มที่วงเงิน 3,000 ลานบาท เพ่ือดําเนิน
โครงการประกันภัยขาวนาปครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ”

ในกรณีเกษตรกรไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 6 ประเภท คือ อุทกภัย ฝนทิ้งชวง ลมพายุหรือไตฝุน
อากาศหนาว ลูกเห็บและไฟไหม จะไดรับเงินคาสินไหมทดแทน 1,111 บาทตอไร และหากไดรับความ
เสียหายจากศัตรูพืชและโรคระบาดจะไดรับเงินชดเชย 555 บาทตอไร ขณะที่เบี้ยประกันจะแบงเปนตาม
ระดับความเสี่ยงภัยของพ้ืนที่ เริ่มตั้งแต 60 บาทตอไร สูงสุดไมเกิน 100 บาทตอไร โดยรัฐบาลอุดหนุน
ตั้งแต 64.12 บาท จนถึง 383.64 บาทตอไร และ ธ.ก.ส.จายสมทบใหอีกไรละ 10 บาท
ทายที่สุด “ลักษณ วจนานวัช” ฝากความหวังวา “เกษตรกรไทยสามารถลุกขึ้นยืนไดดวยลําแขงของตนเอง
และพรอมที่จะสงผานความรูและความสามารถที่สะสมมาอยางยาวนาน
ตั้งแตรุนปู รุนยาไปจนถึงคนรุนลูกหลาน เพ่ือรักษาอาชีพเกษตรกรใหอยูคูกับคนไทยตลอดไป”

ทีมเศรษฐกิจ



จากหนังสือพิมพ คมชัดลึก

ภัยแลงจากเอลนีโญถึงคราพระพิรณุเยียวยา(ใจ) : ทีมขาวภูมภิาค

ทั้งๆ ที่ฤดูกาลไดลวงเลยมานานผานเขาเดือนมิถุนายน สายฝนเพ่ิงเริ่มโปรยปราย อาจทําใหคน
เมืองที่ยังจมอยูในฝนรายกับเหตุการณน้ําทวมใหญป 2554 เริ่มได "กล่ิน" แหงความยากลําบาก ฝนตกรถ
ติด ตกซูเดียวทวมถึงเขา จะทวมอีกหรือเปลายังไมรู หากแต "กล่ิน" ที่นักอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาครับรูได
จากเครื่องมือวิทยาศาสตร กลับเปนไปในทิศทางตรงกันขาม นั่นก็คือปรากฏการณ เอลนีโญที่เกิดขึ้นในป
2558 นี้ ซึ่งเปนครั้งแรกในรอบ 5 ป จะทําใหเกดิภาวะแหงแลงรุนแรง และกอใหเกิดความสูญเสียอยางมหาศาล

สํานักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียเปดเผยวา สภาพความรุนแรงของปรากฏการณเอลนีโญที่
คาดหมายตั้งแตป 2557 วาจะเกิดขึ้นในป 2558 บริเวณแนวเสนศูนยสูตรของมหาสมุทรแปซิฟก แมจะไม
รุนแรงถึงที่สุดตามที่คาดไว แตก็จะสงผลกระทบรนุแรงมากในระดับหนึ่ง

ดานอุตุนิยมวิทยาญ่ีปุนยืนยันอีกเสียงหนึ่งวา เอลนีโญเริ่มเกิดขึ้นมาแลวและเช่ือวาจะดาํเนิน
ตอไปจนถึงชวงปลายป 2558

ขณะที่ นายเดวิด โจนส แหงสํานักงานบริการขอมูลดานสภาพอากาศ อธิบายวา เอลนีโญรอบนี้
จะทําใหเกิดภาวะแหงแลงมากขึ้นในอินโดนีเซีย ปาปวนิวกินี และพ้ืนที่หลายสวนในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต แนนอนวา พ้ืนที่ประเทศไทยไมอาจจะหลีกเล่ียงความเสียหายจากปรากฏการณนี้ได การระดมสรรพ
กําลังในทุกดานเพ่ือการรับมือจึงเปนความจําเปนเรงดวนของทุกฝาย สําหรับ "โสรัจจะ นวลอยู" โหราจารย
ดานน้ําซึ่งทํานายไวสอดคลองกับนักอุตุนิยมวิทยาวาป 2558/2559 น้ําจะนอย แตก็ใหคําเสนอแนะที่ดู
เสมือนแยกทางออกไปวา ควรจะทําพิธีขอฝนจาก "พระพิรุณ"

เปนที่ทราบกันดีในหมูขาราชการกรมชลประทานวา "โสรัจจะ" ที่เกษียณอายุราชการไปแลว
นั้น ถือเปนหนึ่งในผูเช่ียวชาญเรื่องน้ําที่แตกตางไปจากนักวิชาการหรือนักการชลประทานคนอ่ืนๆ เพราะ
เขายึดเอาศาสตรแหงพระพิรุณมาชวยในการวิเคราะหปริมาณน้ําฝน-น้ําทา ทั้งปลัดกระทรวงเกษตรฯ ยังให
ความเคารพนับถือ อยางที่เอยปากเรียกเขาวา "พ่ีฉุย"



"พ่ีฉุยเปนคนมีสัมผัสที่ 6 มาบอกวาปนี้น้ําแลงแนนอน อยากใหกระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีขอฝน
สวนตัวผมมองวาเปนสิ่งดี ไมงมงาย ทําไปก็ไมเสียหลาย เปนเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ" ชวลิต ชูขจร
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ยืนยันถึ งสัญญาณอีกทางหนึ่ งซึ่ งบ งบอกว า ปนี้ แล งแนๆ

จึงเปนที่มาของการทําพิธีขอฝนจากพระพิรุณขึ้นเปนครั้งแรก ที่กระทรวงเกษตรฯ ถนนราช
ดําเนิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผานมา โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปนแมงาน สรางความฮือฮาไมนอย
เพราะในสภาพความเปนจริงของดินฟาอากาศปนี้ หลายพ้ืนที่รับรูไดวา มันรอนแลงผิดปกติ หลังจากเพ่ิง
เผชิญปญหานี้มาเมื่อปกลาย โดยที่การบริหารจัดการน้ําเอาตัวรอดมาไดอยางฉิวเฉียด เพราะพระพิรุณมา
ชวยไวทันการณ แมน้ําฝนจะเติมลงในเขื่อนไมมากเทาที่ควรจะเปนก็ตาม

ขณะที่ฐานขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาประเมินเอาไววา ทั้งที่เขาสูชวงฤดูฝนของปแลว แตยัง
ไมปรากฏรองมรสุมหรือรองความกดอากาศต่ํา ที่จะทําใหเกิดฝนตกหนักพาดผานก็มีความเปนไปไดที่
ตลอดทั้งปจะมีฝนนอย ซึ่งผลที่จะตามมาก็คือ สถานการณภัยแลงจะกินระยะเวลายาวนานไปจนถึงสิ้นป

แมบางพ้ืนที่เริ่มมีฝนประปราย บางแหงฝนตกหนักถึงทวมขัง กรุงเทพฯ ตกซูเดียวถนน
กลายเปนคลอง แตนั่นก็หาใชดัชนีช้ีวัดวา ปริมาณน้ําฝนทั่วประเทศจะมีมากเพียงพอทั้งปจนรอดพนจากภัย
แลง กรมอุตุนิยมวิทยาช้ีวา อุปสรรคสําคัญกลับอยูที่ภาวะฝนกระจายตัว และอยูนอกพ้ืนที่อางเก็บน้ํา ดังนั้น
ปญหาที่จะตามมาก็คือ น้ําเพ่ือการเพาะปลูกจะคอนขางนอย และจะเปนการซ้ําเติมพ้ืนที่ 36 จังหวัดที่ถูก
ประกาศเปนเขตภัยแลงไปกอนหนา

"การบริหารจัดการน้ํา" คือกระบวนการวิเคราะหและตัดสินใจ ผานเครื่องมือเอาชนะธรรมชาติที่
มีอยูทั้งหลาย ทั้งที่สรางขึ้นและเปนแหลงกักเก็บตามสภาพ อาทิ อางเก็บน้ําของเขื่อนตางๆ ฝาย หวย
คลอง หนอง บึง และแมน้ํา จึงดูเหมือนจะเปนความหวังเดียวที่จะชวยใหประเทศไทยรอดพนจากภาวะ
วิกฤติภัยแลง

ระดับน้ําในอางเก็บน้ํา และความสามารถในการปลอยออกสูพ้ืนที่ใตเขื่อนทั้งเพ่ืออุปโภคบริโภค
และเกษตรกรรมคือดัชนีช้ีใหเห็นสถานการณ

ประสงค เวียงเงิน นายชางระดับ 8 แผนกเดินเครื่อง เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ กลาววา แม
ปริมาณฝนทั้งเหนือและทายเขื่อนสิริกิติ์มีนอย แตชวงนาปรังที่ผานมา เกษตรกรไดใหความรวมมือเปน
อยางดีในการงดทํานาปรัง น้ําเก็บในอางจึงยังเปนไปตามเปาหมาย ทั้งนี้นับจากมิถุนายนถึงกรกฎาคม กรม
ชลประทานไดวางแผนการปลอยน้ําออกจากเขื่อน เพ่ือชวยเหลือชาวนาในชวงทํานาป หลังปริมาณฝนตก
นอยจนกระทบตอการทํานาป โดยในเดือนมิถุนายนวางแผนไวที่ 33-27 ลาน ลูกบาศกเมตร/วัน, กรกฎาคม
26-20 ลาน ลูกบาศกเมตร/วัน โดยปจจุบันมีน้ําไหลเขาอางวันละ 5-6 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งแมจะนอย แตก็
ไมกระทบถึงการบริหารและสงน้ําเขาสูระบบ

ณัฐวุฒิ แจมแจง ผูอํานวยการเขื่อนภูมิพล จ.ตาก กลาววา ปนี้อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลมีปริมาณ
น้ํานอยกวาชวงเดียวกันของป 2557 ซึ่งอยูที่ 348.76 ลานลูกบาศกเมตร ปจจุบันเขื่อนสามารถระบายน้ํา
ออกไดอีก 636.93 ลานลูกบาศกเมตร สวนพ้ืนที่ที่ไดรับน้ําจากการระบายอยูในเขตชลประทานจังหวัดตาก
กําแพงเพชร และนครสวรรค กอนจะลงสูแมน้ําเจาพระยา



"ปริมาณน้ําในเขื่อนปจจุบันมีนอยเนื่องจากฝนทิ้งชวง แตยังพอที่จะระบายออกเพ่ือหลอเล้ียง
พ้ืนที่เกษตรครอบคลุมเนื้อที่ 10 ลานไร ตลอด 45 วัน นับจากนี้ แตหากไมมีฝนตกเหนือเขื่อน เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณกักเก็บน้ํา คงตองทบทวนการจัดสรรน้ํา ขณะนี้กําลังติดตามการคาดการณของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่
พยากรณวาภายในสัปดาหหนา จะมีฝนบริเวณเหนือเขื่อน ทั้งเชียงใหม ลําพูน หากเปนไปตามนั้น จะ
สามารถเพ่ิมปริมาณน้ําในเขื่อนได" ณัฐวุฒิคาดหวังเอาไวเชนนั้น

เขื่อนศรีนครินทร ซึ่งถือเปนเขื่อนใหญที่สุดของประเทศ ดวยอางขนาดกักเก็บ 17,745 ลานลูกบาศก
เมตร และมีภารกิจสงน้ําหลอเล้ียงพ้ืนที่ภาคกลางอยางกวางขวาง ก็อยูในสถานการณที่ไมนาไววางใจ
เพราะปริมาณน้ําในอางมีอยู 68.56% โดยภาพรวมก็คือมีระดับน้ําลดลงจากชวงเดียวกันของปกอน ทําให
ธนรัชต ภุมมะกสิกร ผูอํานวยการเขื่อนศรีนครินทร ตองขอความรวมมือจากเกษตรกรในลุมน้ําแมกลองให
งดการทํานาปรัง เพ่ือใหน้ําที่มีอยูเพียงพอตอการสนับสนุนการใชน้ําทั้งระบบ

ประเสริฐ ธํารงวิศว ผูอํานวยการเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี กลาววา ระดับน้ําในอางเก็บ
น้ําเขื่อนวชิราลงกรณที่มีอยูในขณะนี้ถือวาลดลงอยางตอเนื่องทําใหวางระบบจัดสรรน้ําตองรัดกุมมากย่ิงขึ้น
แมผูบริหารเขื่อนใหญทั้ง 4 แหงจะใหคํามั่นทํานองเดียวกันวา "เอาอยู" หากแตในความเปนจริง ถือเปน
ภาพแหงความทรงจําที่ยํ่าแยไมนอยทีเดียว เมื่อเกษตรกรใน จ.กําแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค รวมตัวกัน
กวา 400 คน ไปที่สํานักงานชลประทานจังหวัดกําแพงเพชร เมื่อชวงเดือนพฤษภาคมที่ผานมา (ทั้งที่รูกัน
วาเขาหนาฝนมาแลวนับเดือน) พวกเขาขอใหทบทวนการวางระบบจัดสรรน้ํา เพราะการระบายน้ําผาน
ประตูคลองวังยางลาดจาก 75 เซนติเมตร เหลือเพียง 50 เซนติเมตร เทากับวาน้ําที่ระบายออกไป จะไมถึง
พ้ืนที่ตอนปลาย

ขอสรุปที่ไดจากการหารือหนวยงานรัฐยินยอมที่จะเพ่ิมระดับการสงน้ําใหแกเกษตรกรเปน
ระยะเวลา 15 วัน ภายใตแนวทางที่เกษตรกรตนคลองและทายคลอง จะตองไปทําขอตกลงการใชน้ํากันเอง
และหามลักลอบสูบน้ําเด็ดขาด

ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เกษตรกรใน อ.เสนา บางไทร ผักไห บางซาย และลาดบัวหลวง พากัน
ไปรวมตัวที่ที่วาการอําเภอเสนา เพ่ือเรียกรองใหกรมชลประทานยกบานประตูน้ําผักไห สูงขึ้น 100
เซนติเมตร เพ่ือดึงน้ําเขาพ้ืนที่นาใน 5 อําเภอ ครอบคลุมเนื้อที่ 100,000 ไร รองรับการทํานาปรังในรอบ
แรกของปนี้ ขอสรุปที่ไดก็คือ ชลประทานจะคอยๆ ยกบานประตูน้ําขึ้นครั้งละ 10 เซนติเมตร จนครบ 100
เซนติเมตร เพ่ือไมใหกระทบกับการบริหารจัดการทั้งระบบ

ชิตชนก สมประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา บอกวา น้ําในอางเก็บน้ํา
ขนาดใหญและกลางในพ้ืนที่นครราชสีมา มีน้ํากักเก็บเหลือเพียง 34 เปอรเซ็นต สถานการณในขณะนี้แมวา
จะมีฝนตกลงมาอยางตอเนื่อง แตปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ไมไดชวยเติมน้ําในอางใหเพ่ิมขึ้น ที่นาวิตกก็คือ
ภาวะฝนไมไดตกตองตามฤดู และยังมีปริมาณนอยกวาทุกปที่ผานมาถือไดวาเปนสัญญาณของการขาด
แคลนน้ํา


